



ที่ GL 28/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือของบริษัท ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GL 11/2564 เรื่อง
ชี้แจงกรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้อบรมสรุปต้องบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 22
มีนาคม 2564

ตามที่บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยหนังสือชี้แจงกรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้อบรมสรุปต้องบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ส่งผลให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (บริษัทเคพีเอ็มจี) ออกรายงานลักษณะดังกล่าว ซึ่งประเด็นเหล่านั้นสามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ความไม่แน่นอนทางกฎหมาย, บริษัทเคพีเอ็มจียังไม่ได้รับคำอธิบายและหลักฐานที่น่าพอใจ และความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง รายละเอียดตามอ้างถึง 1 ด้วยเหตุดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 7 เมษายน 2564

เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดประชุม Public Presentation เพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุกไตรมาสจนกว่าบริษัทจะสามารถฟื้นเหตุในการขึ้นเครื่องหมาย C บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น/นักลงทุนทั่วไป เข้าร่วมการประชุม Public Presentation ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. โดยช่องทาง Facebook Live ผ่าน Facebook ของบริษัทฯ ซึ่งลิงค์ในการเข้าร่วมประชุม คือ <https://www.facebook.com/GroupleaseTH/>

ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น อีกทั้งจะเปิดให้มีช่วงการถาม – ตอบ หลังการชี้แจงดังกล่าว ซึ่งในช่วงการถาม – ตอบนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเลือกใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น ในการสื่อสาร เนื่องจากตัวแทนที่เข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ สามารถสื่อสารภาษาดังกล่าวได้

ขอแสดงความนับถือ

(นายริกี อิชิกามิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร